

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Đơn vị bầu cử số 6: xã Xuân Sơn – xã Kim Sơn)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI
TẠI XÃ XUÂN SƠN

Người ứng cử: Lê Thị Chính.

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Sơn

Kính thưa: quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cử tri

Tôi tên là: LÊ THỊ CHÍNH - Sinh ngày: 10/8/1979

Quê quán: xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã Kim Sơn, là đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa toàn thể cử tri

Như chúng ta đã biết Xã Kim Sơn nằm ở phía Tây thị xã Sơn Tây và nằm bên bờ Hồ Đồng Mô, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế trang trại và du lịch sinh thái. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được đảm bảo; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng đoàn kết quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

Trong những năm qua, bản thân tôi đã cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Sơn luôn đoàn kết, chung sức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả trên các lĩnh vực sau :

Về hạ tầng kinh tế- xã hội: Đường trục xã, liên xã, đường trục thôn đường ngõ xóm, đường nội đồng đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Hệ thống kênh mương thủy lợi đã được kiên cố hóa, các trạm bơm được đầu tư xây dựng. Các cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm và cơ sở vật chất văn hóa được triển khai xây dựng, cải tạo nâng cấp đảm bảo sự đồng bộ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương

Về kinh tế- tổ chức sản xuất: Phát huy tốt những tiềm năng thế mạnh ở địa phương, cùng với kết quả của việc dồn điền đổi thửa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích các mô hình kinh tế, giúp nhân dân tìm ra cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao (nuôi lợn, gà, ong, bò sữa, trồng bưởi, trồng chè...) đã phát triển mật ong Kim Sơn trở thành sản xuất hàng hóa chủ lực của xã; và sản phẩm mật ong Kim Sơn được đánh giá công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao và có nhiều mô hình chuyên đổi có

hiệu quả; giải quyết lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập; góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, vì thế trên địa bàn xã không có hộ nghèo

Về văn hóa – xã hội – môi trường: Trường Mầm Non, trường Tiểu học và Trường THCS Kim Sơn đạt chuẩn quốc gia. Trong đó Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; nên đã có nhiều tranh bích họa và nhiều tuyến đường nở hoa, tham dự hội thi thị xã và thành phố đạt giải đặc biệt và nhiều giải cao. Phong trào văn hóa văn nghệ được triển khai sôi nổi, sâu rộng và được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia vì vậy có nhiều đội tham dự các hội thi thành phố và thị xã đạt giải đặc biệt và nhiều giải cao... 7 thôn được công nhận thôn văn hóa; xã Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2020.

Về Hệ thống chính trị : Tình hình an ninh, trật tự xã hội được giữ vững thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, nhiều năm liền, công tác Quân sự xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, xã được công nhận xã đạt chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảng bộ 3 năm liền được BTV thị ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân xã Kim Sơn được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Xã được UBND thành phố phân loại xã từ đơn vị hành chính loại III lên đơn vị hành chính loại II.

Kính thưa toàn thể cử tri

Với những thành quả trên tạo ra một diện mạo mới trên vùng quê nông thôn Kim Sơn, Nhưng bên cạnh đó xã còn có những khó khăn, là một xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, địa hình trung du, đồi gò bán sơn địa, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có mô hình kinh tế hàng hóa có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Không có nhiều doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch sinh thái. Vì vậy vấn đề thực tiễn hiện nay mà cử tri đang quan tâm nhất đó là xây dựng Kim Sơn đổi mới, phát triển, bền vững.

Vâng! Vấn đề mà cử tri quan tâm đó cũng là những trăn trở đối với bản thân tôi và tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri. Để tôi được bầu là đại biểu HĐND thị xã, được cống hiến khát vọng, niềm tin, niềm đam mê của mình cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng quê hương Kim Sơn lên một tầm cao mới.

Để đáp lại niềm tin ấy, nêu được bầu là đại biểu HĐND thị xã bản thân tôi luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau :

Một Là, Tập trung dành thời gian, công sức, trí tuệ để theo dõi, kiểm tra; gần gũi, tôn trọng, thấu hiểu, đối thoại, giải thích, giải đáp, giải quyết kịp thời, có kết quả những vấn đề mà thực tiễn cử tri đang đặt ra. Sâu sát tình hình sản xuất và đời sống của nông dân, với thực tiễn cơ sở, với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và với các mô hình về phát triển sản xuất để cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm xây dựng xã Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hai là, tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển các mô hình kinh tế như: nuôi lợn, gà, ong, bò sữa, trồng bưởi, trồng chè, trồng dược liệu ...phối hợp thực hiện các bước quy trình đề nghị công nhận mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè an toàn Kim Sơn.

Ba là, Phối hợp thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường; đẩy mạnh phong trào xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, đề nghị thành lập các câu lạc bộ về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp tổ chức trồng

cây xanh, tuyến đường hoa, vẽ bích họa, phối hợp triển khai xây dựng dự án cấp nước sạch cho thôn Lòng Hồ, đề nghị xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Bốn là, phối hợp triển khai đấu giá đất khu Làng Cũ, đấu giá cho thuê đất công, đất công ích, đất dôi dư sau dồn điền đổi thửa để tăng thu nguồn vốn ngân sách, góp phần phục vụ nhu cầu đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn xã

Năm là, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, phối hợp giải quyết những vướng mắc khó khăn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình nhất là cử tri thôn Lòng Hồ, đảm bảo nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, đồng thời giúp địa phương làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn

Sáu là, tiếp tục đề nghị nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng đảm bảo cho phát triển kinh tế- xã hội như: phối hợp triển khai xây dựng dự án rãnh thoát nước khu dân cư 7 thôn, nâng cấp cải tạo đình chùa Kim Đái, cải tạo nâng cấp trụ sở UBND xã, nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Kim Sơn.

Bảy là, Đề nghị các cơ quan quan tâm, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào địa phương để phát triển du lịch, sinh thái, các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hàng hóa có quy mô lớn và ứng dụng công cao, các doanh nghiệp vào xây dựng cây xăng trên địa bàn xã phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Tám là, làm tốt công tác tuyên truyền và “Dân vận khéo” để người dân nhận thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình, hiện thực hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng tin, đồng lòng, đồng thuận, đồng hành của nhân dân

Cuối cùng, cảm ơn sự giúp đỡ của UBMTTQ, UBND, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể xã Kim Sơn đã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021-2026 được gặp gỡ tiếp xúc cử tri xã Kim Sơn trình bày chương trình hành động của người ứng cử

Cảm ơn sự nhiệt tình và chú ý lắng nghe cử tri

Xin được kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hành phúc, thành công và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cử tri dành cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ XUÂN SƠN

Kính thưa : quý vị đại biểu

Thưa toàn thể cử tri

Tôi tên là : LÊ THỊ CHÍNH - Sinh ngày: 10/8/1979

Quê quán: xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Thường trú: thôn Nhà Thờ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Hiện đang giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch UBND xã Kim Sơn, là đại biểu HĐND thị xã và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong những năm qua, bản thân tôi cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Sơn luôn đoàn kết, chung sức đưa xã Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đạt nông thôn mới nâng cao năm 2020, Đảng bộ 3 năm liền được BTV thị ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cán bộ và nhân dân xã Kim Sơn được UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc.

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kính thưa toàn thể cử tri

Như chúng ta đã biết Xã Xuân Sơn nằm ở phía Tây Bắc thị xã Sơn Tây và nằm bên bờ Hồ Xuân Khanh; có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng đoàn kết quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xuân Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Sơn luôn đoàn kết, chung sức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả sau:

Các dự án về điện, đường, trường, trạm đều được xây dựng, nâng cấp, cải tạo đảm bảo sự đồng bộ góp phần phát triển kinh tế, xã hội; cùng với kết quả của việc dồn điền đổi thửa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích các mô hình kinh tế, giúp nhân dân tìm ra cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao (nuôi lợn, gà, trồng rau an toàn...) và nhiều mô hình chuyển đổi có hiệu quả, giải quyết lao động tại chỗ, nâng cao thu nhập; góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, vì thế trên địa bàn xã giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25%

Trường Tiểu học và Trường THCS Xuân Sơn đạt chuẩn quốc gia. Trường Mầm non đang đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; đã trồng các tuyến đường hoa, vẽ bích họa. Phong trào văn hóa văn nghệ được được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia; các thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa.

Tình hình an ninh, trật tự xã hội được giữ vững, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, hàng năm các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt loại khá trở

lên; Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đảng bộ được BTV thị ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Kính thưa toàn thể cử tri

Với những thành quả trên tạo ra một diện mạo mới trên vùng quê nông thôn Xuân Sơn, nhưng bên cạnh đó xã còn có những khó khăn, là một xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, địa hình trung du, đồi gò bán sơn địa, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có mô hình kinh tế hàng hóa có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Không có nhiều doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch sinh thái. Vì vậy vấn đề thực tiễn hiện nay mà cử tri đang quan tâm nhất đó là xây dựng xã Xuân Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Vâng! Vấn đề mà cử tri quan tâm đó cũng là những trăn trở đối với bản thân tôi và tôi luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri. Để tôi được bầu là đại biểu HĐND thị xã, được công hiến khát vọng, niềm tin, niềm đam mê của mình cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng quê hương Xuân Sơn đổi mới và phát triển bền vững.

Để đáp lại niềm tin ấy, nếu được bầu là đại biểu HĐND thị xã bản thân tôi luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau :

Một Là, Tập trung dành thời gian, công sức, trí tuệ để theo dõi, kiểm tra; gần gũi, tôn trọng, thấu hiểu, đối thoại, giải thích, giải đáp, có kết quả những vấn đề mà thực tiễn cử tri đang đặt ra. Sâu sát tình hình sản xuất và đời sống của nông dân, với thực tiễn cơ sở, với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và với các mô hình về phát triển sản xuất để cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm xây dựng xã Xuân Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hai là, tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để phát triển các mô hình kinh tế như: nuôi lợn, gà, ong, bò sữa, trồng bưởi, trồng rau, trồng dược liệu ...đồng thời đề nghị các cơ quan quan tâm, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào địa phương để phát triển các mô hình kinh tế hàng hóa có quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao.

Ba là, Tuyên truyền vận động nhân dân chú trọng xây dựng cảnh quan, môi trường sinh thái để giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, tuyến đường hoa, vẽ bích họa.

Bốn là, Tích cực trao đổi kinh nghiệm của xã Kim Sơn về thực hiện 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để vận dụng vào tình hình thực tế của xã Xuân Sơn để tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao có hiệu quả như: kinh nghiệm của xã Kim Sơn đã thực hiện thành công việc cứng hóa kênh mương, đường nội đồng theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, kinh nghiệm về mô hình nuôi ong (sản phẩm mật ong Kim Sơn được đáng giá công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao); kinh nghiệm dân vận về huy động sức dân, huy động nguồn lực để chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Năm là, luôn có tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, dành thời gian tham gia các hoạt động của HĐND. Là cầu nối để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân xã tới các cơ quan có thẩm quyền, giúp cơ quan kịp thời nắm bắt những vấn đề được đồng ý cử tri quan tâm để có giải pháp như: đề nghị thị xã quan tâm phân bổ kinh phí để đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và đề nghị quan tâm, tạo điều kiện giải quyết các vấn đề về môi trường trên địa bàn xã

Sáu là, làm tốt công tác tuyên truyền và “Dân vận khéo” để người dân nhận thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình, hiện thực hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”; nhằm phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng tin, đồng lòng, đồng thuận, đồng hành của nhân dân

Cuối cùng, Xin cảm ơn sự giúp đỡ của UBMTTQ, UBND, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể xã Xuân Sơn đã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026 được gặp gỡ tiếp xúc cử tri xã Xuân Sơn trình bày chương trình hành động của người ứng cử

Cảm ơn sự nhiệt tình và chú ý lắng nghe cử tri

Xin được kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hành phúc, thành công và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cử tri dành cho tôi

Xin trân trọng cảm ơn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Đơn vị bầu cử số 6: xã Xuân Sơn – xã Kim Sơn)

Người ứng cử: Cao Thị Hào

Chức vụ, đơn vị công tác: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn

Kính thưa: các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri.

Tôi tên là **Cao Thị Hào** Sinh năm 1971

Chức vụ: Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Hiện nay công tác tại Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Xuân Sơn

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn thể cử tri xã **Xuân Sơn** sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống – xin được cảm ơn UBNDTTQVN thị xã Sơn Tây, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Sơn, đã tạo điều kiện tổ chức hội nghị để cho các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6 chúng tôi được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa Quý cử tri !

Được sự hiệp thương giới thiệu của UBNDTTQ.VN thị xã Sơn tây, sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực HĐND xã Xuân Sơn, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân. Vì tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri Thị xã Sơn Tây .

Kính thưa Quý cử tri !

Trước những thành tựu đã đạt được và những khó khăn hạn chế tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã Sơn Tây nói chung và của xã Xuân Sơn, Kim Sơn nói

riêng trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề cần phải được quan tâm. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026;

Trước hết; tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt hơn nữa trong phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Thứ hai: Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho thị xã có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri quan tâm như: phát triển cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, vấn đề giao thông, vấn đề quy hoạch, vấn đề vệ sinh môi trường.

Thứ ba: Tôi đề xuất với thị xã các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội của thị xã và địa phương. Đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao đối với xã Xuân Sơn, Nông thôn mới Kiểu mẫu đối với xã Kim Sơn, đầu tư hoàn thiện các tiêu chí để nhân dân sống ở vùng nông thôn được hưởng lợi từ chương trình này. Đề xuất tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đặc biệt quan tâm đến mô hình trồng rau an toàn 31 ha khu vực Tam Sơn, Kỳ Sơn, Lễ Khê. Quan tâm tháo gỡ những vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và vệ sinh môi trường khu vực xử lý rác thải xã Xuân Sơn, đề xuất các giải pháp tập trung khai thác phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, phát huy thế mạnh sẵn có của thị xã trong đó có phát huy thế mạnh các điểm du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái trên địa bàn xã Xuân Sơn, Kim Sơn. Quản lý chặt chẽ đất đai, đặc biệt là đất công ích và trật tự xây dựng, đầu tư hiệu quả các công trình, các dự án trên địa bàn.

Thứ Tư:, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của Người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; Chính sách an sinh, xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách đào tạo nghề, việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động, các chính sách về an sinh xã hội...

Thứ năm: Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri. tham gia

thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.

Kính thưa Quý cử tri !

Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND thị xã vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; với vai trò vị trí công tác hiện nay, nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã, tôi sẽ có nhiều điều kiện để thực hiện và đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tôi sẽ làm hết sức mình, làm cầu nối vững chắc giữa cử tri khu vực Xuân Sơn- Kim Sơn với các cấp chính quyền, giữa xã với thị xã để không phụ niềm tin của cử tri dành cho bản thân tôi. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri và coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thị xã Sơn tây nói chung và của xã Xuân Sơn- Kim Sơn nói riêng.

Cuối cùng tôi Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn/

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Đơn vị bầu cử số 6: xã Xuân Sơn – xã Kim Sơn)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TẠI XÃ KIM SƠN

Người ứng cử: Nguyễn Huy Khánh

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các ông, các bà cử tri!

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cấp ủy, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được UBMTTQ thị xã hiệp thương lựa chọn trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử thị xã tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 06 gồm xã Xuân Sơn và xã Kim Sơn.

Hôm nay được Ban Thường trực UB MTTQ thị xã và UBND của đơn vị bầu cử số 6 tổ chức cho các ứng cử viên HĐND thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở xã Kim Sơn Trước hết xin được trân trọng gửi đến Ban Tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành nhất.

Kính thưa ông,các bà, các vị đại biểu cử tri

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã có 7 năm là giáo viên ở trường THPT Xuân Mai và Xuân Khanh, có 5 năm là chuyên viên rồi làm Phó Trưởng phòng tại Phòng tổ chức chính quyền thị xã; gần 01 năm là Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; 3 năm là Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông; 5 năm là Trưởng Ban Dân vận Thị ủy và 6 năm là Phó Chủ tịch UBND thị xã; từ tháng 8/2019 đến nay là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây. Tôi đã tham gia là Đại biểu HĐND thị xã 02 khóa, khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2011; khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tôi ý thức được rằng: vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, Luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét đối với việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân. Vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là 1 vinh dự nhưng cũng là một thách thức, trách nhiệm để cùng chính quyền và nhân dân xã Kim Sơn thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của xã. Xã Kim Sơn là một trong 6 xã của thị xã Sơn Tây, có 1.817 hộ với 7.102 khẩu cư trú trên địa bàn 7 thôn, có 7 đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. Thu nhập bình quân đầu người của xã Kim Sơn năm 2020 là 60,35 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao. Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc với tổng số 445 đảng viên. Nhiều năm liền Đảng bộ là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kim Sơn là xã đầu tiên của thị xã hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới nâng cao của thị xã Sơn Tây. Để đạt được những thành tích trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân; bên cạnh đó không thể không nhắc tới sự góp sức của các đơn vị quân đội và cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Từ những thực tiễn trên, để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã Kim Sơn, cần tiếp tục giải quyết một số vấn đề như: môi trường, hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục xây dựng xã Kim Sơn là xã nông thôn mới kiểu mẫu... Vì vậy, tôi xác định sẽ luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, luôn cố gắng làm việc hết khả năng của mình đóng góp công sức xây dựng địa phương Kim Sơn nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Kính thưa các ông, các bà cử tri, thưa các vị đại biểu!

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu HĐND thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là các đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Bản thân tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đề xuất với cấp ủy, đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri, nhân dân quan tâm. Trong đó chú trọng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính. Các giải pháp thực hiện chính sách xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế. Chú trọng phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ

chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của UBND thị xã, xây dựng tập thể UBND thị xã đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND thị xã; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; cùng các cấp, các ngành địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Kim Sơn của chúng ta càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Vì vậy, cho dù ở cương vị nào, tôi cũng cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp sức của mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Sơn Tây nói chung và Kim Sơn nói riêng.

Trước khi dừng lời, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các ông, bà, cô, bác, anh, chị, các đại biểu cử tri, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TẠI XÃ XUÂN SƠN

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các ông, các bà cử tri!

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cấp ủy, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và được UBMTTQ thị xã hiệp thương lựa chọn trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử thị xã tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 06 gồm xã Kim Sơn và xã Xuân Sơn.

Hôm nay được Ban Thường trực UB MTTQ thị xã và UBND của đơn vị bầu cử số 6 tổ chức cho các ứng cử viên HĐND thị xã khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở xã Xuân Sơn, trước hết xin được trân trọng gửi đến Ban Tổ chức hội nghị, lãnh đạo các cấp và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời cảm ơn chân thành nhất.

Kính thưa các ông, các bà cử tri, thưa các vị đại biểu!

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã có 7 năm là giáo viên ở trường THPT Xuân Mai và Xuân Khanh, có 5 năm là chuyên viên rồi làm Phó Trưởng phòng tại Phòng tổ chức chính quyền thị xã; gần 01 năm là Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã; 3 năm là Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông; 5 năm là Trưởng Ban Dân vận Thị ủy và 6 năm là Phó Chủ tịch UBND thị xã; từ tháng 8/2019 đến nay là Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây. Tôi đã tham gia là Đại biểu HĐND thị xã 02 khóa, khóa 17 nhiệm kỳ 2004-2011; khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021; Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tôi ý thức được rằng: vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định các vấn đề của địa phương do Luật định; giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, Luật ở địa phương và thực hiện Nghị quyết của HĐND.

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét đối với việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân. Vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là vinh dự nhưng cũng là một thách thức, trách nhiệm để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng xã Xuân Sơn ngày càng phát triển hơn. Xuân Sơn là một trong những xã còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp chiếm 60%; các ngành nghề khác chiếm 40%; với đặc thù là xã có bãi rác của thành phố nên cũng gặp khó khăn về môi trường, an ninh trật tự... Hiện nay sau khi thực hiện sát nhập Xuân Sơn có 8 thôn và 01 tổ dân phố. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng/người/năm. Số hộ nghèo đến năm 2020 = 0,25%; hộ cận nghèo = 3,2% tổng số hộ dân trong xã...

Phát huy truyền thống đoàn kết và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã Xuân Sơn, cần tiếp tục giải quyết một số vấn đề như: môi trường, hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục xây dựng xã Xuân Sơn là xã nông thôn mới nâng cao... Vì vậy, tôi xác định sẽ luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân, luôn cố gắng làm việc hết khả năng của mình đóng góp công sức xây dựng địa phương Xuân Sơn nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

Kính thưa các ông, các bà cử tri, thưa các vị đại biểu!

Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu HĐND thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là các đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Bản thân tôi sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân đề xuất với cấp ủy, đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri, nhân dân quan tâm. Trong đó chú trọng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính. Các giải pháp thực hiện chính sách xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế. Chú trọng phát triển kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi

2. Không ngừng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, gương mẫu, tích cực vận động nhân dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của địa phương.

3. Triển khai và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của UBND thị xã, xây dựng tập thể UBND thị xã đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ.

4. Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND thị xã; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; cùng các cấp, các ngành địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Đề xuất với các cấp có thẩm quyền những cơ chế, chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Xuân Sơn của chúng ta càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Từ những nhiệm vụ nêu trên, bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng đó chính là nghĩa vụ, quyền lợi, vinh dự và trách nhiệm khi ứng cử đại biểu HĐND thị xã. Vì vậy, cho dù ở cương vị nào, tôi cũng cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên, góp sức của mình vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Sơn Tây nói chung và Xuân Sơn nói riêng.

Trước khi dùng lời, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc các ông, bà, cô, bác, anh, chị, các đại biểu cử tri, các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Ứng cử HĐND Thị xã Sơn Tây khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Người ứng cử: Nguyễn Thị Loan
Đơn vị công tác: UBND xã Kim Sơn

- Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể cử tri!

Vừa qua các đại biểu được nghe bà/ôngBan thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử số 6 ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Để các ông, bà cử tri nắm được rõ hơn và thuận tiện trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, sau đây tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Tên tôi là Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 23 tháng 02 năm 1991 tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, thường trú tại thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Hiện đang phụ trách chuyên môn Ủy nhiệm thu thuế tại UBND xã Kim Sơn. Lời đầu tiên, cho phép tôi cùng các ứng viên tại đơn vị bầu cử số 6 xin được gửi tới các quý vị Đại biểu, toàn thể cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa toàn thể hội nghị, như chúng ta đã biết,

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước...tất cả với mục tiêu phục vụ cử tri, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với cá nhân tôi, được nằm trong danh sách đề cử của xã Kim Sơn ứng cử Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một vinh dự rất lớn lao, đồng thời, tôi cũng xác định đây là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Thưa quý cử tri!

Trong bối cảnh có nhiều biến động và khó khăn, Hội đồng nhân dân các cấp đã ban hành nhiều nghị quyết đúng, sát thực tiễn, mang tính khả thi cao và được nhân dân đồng tình ủng hộ nên tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn nhất định được cử tri quan tâm, đó là: thủ tục về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn nhiều khâu dẫn đến nhân dân còn chưa chuyển đổi được nhiều, vấn đề môi trường còn nhiều nhức nhối đó là ô nhiễm không khí, khói ... đây cũng chính là sự trăn trở của các cấp chính quyền và đại biểu Hội đồng nhân dân từ thành phố đến cơ sở.

Trước tình hình thực tế trên, chắc chắn không thể được giải quyết trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi sự chung tay đoàn kết giữa các cơ quan nhà nước, các cấp có thẩm quyền với nhân dân. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một Đại biểu HĐND cấp thị xã được luật tổ chức HĐND và UBND quy định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND Thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người Đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

+ Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, luôn rèn luyện tu dưỡng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đề nghị UBND Thị xã Sơn Tây, UBND thành phố Hà Nội, các cấp có thẩm quyền cùng chính quyền và nhân dân xã tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ kinh phí để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét, có những chủ trương phù hợp để từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, những vấn đề cử tri quan tâm.

+ Sắt sao với những công tác xã hội, quan tâm đến phụ nữ, trẻ em, người già, cựu chiến binh, người có công với cách mạng, những hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

+ Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật quy định, tiếp xúc với cử tri trước và sau kỳ họp của HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, cấp có thẩm quyền để giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các cử tri đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND thị xã, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND thị xã sao cho phù hợp với tình hình của địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bản thân tôi luôn tâm niệm, dù là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã hay không là đại biểu, tôi vẫn mong muốn được đóng góp trí tuệ và sức lực nhỏ của mình để tham mưu đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Thị xã, tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn để mong đón nhận sự tín nhiệm của cử tri, nguyện phấn đấu để phục vụ nhân dân.

Dù rằng bản thân còn rất ít kinh nghiệm, nhưng tôi hứa sẽ không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu, không vì sợ sai mà lẩn tránh công việc, lẩn tránh trách nhiệm. Rất mong sẽ được cử tri ủng hộ.

Cuối cùng, tôi xin được cảm ơn các cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của tôi. Xin chân thành cảm ơn thường trực MTTQ thị xã, thường trực UBMTTQ xã đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc này.

Xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các ông, các bà cử tri lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị thành công và chúc ngày hội bầu cử đạt kết quả.

Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể cử tri đã chú ý lắng nghe.

Xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: Quách Minh Quyền

**Chức vụ, đơn vị: Phó bí thư chi bộ-Kiểm trưởng thôn Tam Sơn,
Xã Xuân Sơn**

Kính thưa các ông bà đại diện cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ Quốc thị xã , các ông bà đại diện Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận tổ Quốc, các đoàn thể xã xuân Sơn

-Thưa toàn thể các ông bà cử tri

-Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới toàn thể các ông, các bà, các bác, các anh chị, em trong thôn lời chúc sức khỏe và lời chào chân trọng nhất, chúc hội nghị hôm nay thành công tốt đẹp.

Kính thưa toàn thể hội nghị

Tôi Tên; Quách Minh Quyền

Sinh ngày; 26 tháng 09 năm 1988

Chức vụ ; Phó bí thư chi bộ-Kiểm trưởng thôn- thôn Tam Sơn.

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội xã Xuân Sơn giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, vì tôi biết rằng đại biểu HĐND do cử tri địa phương bầu ra. Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ,đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Để có cơ sở vững chắc giúp tôi đạt nguyện vọng là trúng cử đại biểu HĐND xã, tôi rất mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình được thể hiện trong lá phiếu của mỗi cử tri.

Kính thưa toàn thể hội nghị

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND xã . Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch như sau ;

1 Thu xếp công việc, gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống.

2. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

3. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh trung thực tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết.

4. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các kỳ họp của HĐND, tổ chức đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp nghiên cứu, tham gia đóng góp vào các vấn đề của HĐND, đồng thời thẳng thắn nêu ra những vấn đề đang được cử tri quan tâm. Tham gia vào hoạt động giám sát, chất vấn do HĐND xã tổ chức. Bảo vệ lợi ích chính đáng của cử tri, thông qua việc đề xuất ý kiến với các cấp uỷ Đảng, chính quyền về các chế độ chính sách đối với các đối tượng đảm bảo chính sách an sinh xã hội. công tác vệ sinh môi trường.

Trước khi dừng lời tôi xin chúc toàn thể hội nghị, luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc và ủng hộ cho tôi,

Ngày 7 tháng 5 năm 2021

Người làm chương trình

Quách Minh Quyền